



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ครูขู่ฟ้องศาลปกครองถ้าไม่ได้เออร์ลี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ จาก จ.อุดรธานี ได้เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึก เรื่อง ขอให้ทบวงนการระงับเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลีไทร์ ต่อ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รรมว.ศธ.โดยนายสมคิดกล่าวว่า เรื่องนี้กำลังสร้างความสับสนให้แก่ข้าราชการศธ.อย่างมาก ซึ่งหากเรื่องนี้เป็นความจริงจะทำให้ข้าราชการศธ.ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเสีสิทธิ์ ดั้งนั้นตนและคณะจึงขอให้รมว.ศธ.ทบทวนแนวคิดดังกล่าว และปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 28 ส.ค. 2550 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาเหมือนกับกระทรวง กลาโหม คือ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550-1 ต.ค. 2554 พร้อมทั้งขอสงวนอัตราต่อคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดสอบบรรจุอัตราที่ขาดแคลนเพิ่ม

“แต่หาก รมว.ศธ.มีหนังสือสั่งการเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อระงับโครงการฯ ออกมา ผมก็จะรวบรวมรายชื่อของผู้เสีสิทธิ์ทั่วประเทศยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง อย่างไรก็ตามผมได้รับคำชี้แจงจาก รมว.ศธ.ที่ออกมารับหนังสือด้วยตนเองว่า ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือน และการดำเนินโครงการดังกล่าวก็คงไม่สามารถทำได้ทันในรัฐบาลชุดนี้ ต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการ” นายสมคิด กล่าว

ด้าน ศ.ดร.วิจิตร กล่าวว่า ตนได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะทำงานฯไปพิจารณาแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่านายสมคิดจะมายื่นหนังสือทำไม เพราะกว่าจะเริ่มใช้จริงก็ปี 2552 และตนก็ไม่เคยบอกว่ ศธ.จะไม่มีเออร์ลีไทร์ เพียงแต่ต้องการศึกษาให้รอบคอบก่อนว่า ที่ทำมาแล้วมีผลกระทบเป็นอย่างไร ตนอยากให้ครูเอาเวลาไปสอนหนังสือมากกว่ามายื่นหนังสือ โดยไม่จำเป็น และเท่าที่ตนอยู่ในตำแหน่งมาเกือบ 1 ปีก็ไม่เคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่นึกถึงครู เรื่องไหนเป็นสิ่งที่ชอบธรรมและครูควรได้ อาทิ เงินวิทยฐานะ ตนก็ต่อสู้ให้จนได้รับเงิน จึงอยากขอให้คิดถึงสิ่งที่ได้ไปแล้วบ้าง แต่เรื่องใดที่ทำให้ระบบเสียหายตนก็ต้องปกป้อง ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ของส่วนรวม เพราะเป็นเงินภาษีประชาชน ส่วนที่ระบุว่า หาก ศธ.ระงับโครงการเออร์ลีไทร์ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนั้น ตนเคารพศาลอยู่แล้ว แต่อยากมาขู่ เพราะตนอยู่ด้วยเหตุผล ไม่ได้อยู่ด้วยคำขู่ใคร

“โครงการนี้ไม่ใช่เรื่องบังคับ ถ้าพิจารณา แล้วมีผลเสียจะไม่ดำเนินการก็ได้ แต่ที่ผ่านมา ศธ.ยังไม่มีการศึกษาว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ผมจึงได้ตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นมาศึกษา เพื่อยืนยันกลับไปยัง ก.พ.ว่าจะร่วมโครงการเออร์ลีไทร์หรือไม่ หรืออาจร่วมโครงการฯโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องคืนอัตราให้ทั้ง 100% ก็ได้” รมว.ศธ.กล่าว.